

Hong Nguyen

THỜ BA SAU CHÚA NHỜ T V MÙA CHAY A - NGÀY 31-03-2020

CÙNG THAM ĐỜ BỜ A TIỜ C LỜ I CHÚA

Tin Mờ ng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 8: 21-30)

Khi y Chúa Giêsu nói vờ i nhờ ng ngờ i biờ t phá i rờ ng: "Ta ra đi, các ông sờ tìm kiờ m Ta và sờ chờ t trong tờ i cờ a các ông. Nờ i Ta đi các ông không thờ tờ i đờ c". Ngờ i Do thái nói vờ i nhau rờ ng: "Ông ta sờ p tờ vờ n hay sao mà lờ i nói: Nờ i Ta đi các ông không thờ tờ i đờ c". Chúa Giêsu nói tiờ p: "Các ông thuờ c vờ hờ giờ i, còn Ta, Ta bờ i trờ i cao; các ông thuờ c vờ thờ gian này, còn Ta, Ta không thuờ c vờ thờ gian này. Ta đã nói: Các ông sờ chờ t trong tờ i các ông. Vì, nờ u các ông không tin Ta, các ông sờ chờ t trong tờ i cờ a các ông". Vờ y hờ liờ n hờ i: "Ông là ai? Chúa Giêsu trờ i i: "Là Nguyên thờ y đang nói vờ i các ông đây! Ta có nhiờ u điờ u phờ i nói và đoán xét vờ các ông, nhờ ng Đờ ng đã sai Ta là Đờ ng chân thờ t, và điờ u Ta nói ra trong thờ gian đây, chính là điờ u Ta đã nghe biờ t ở Ngà i". Nhờ ng hờ không hiờ u là Ngờ i nói vờ Chúa Cha, vì thờ Chúa Giêsu nói: "Khi nào các ông đờ a Con Ngờ i lên cao, các ông sờ nhờ n biờ t Ta là ai, Ta không tờ mình làm điờ u gì. Điờ u Ta nói, chính là điờ u Chúa Cha đã đờ y Ta. Đờ ng đã sai Ta đang ở vờ i Ta; Ngà i không đờ Ta mờ t mình, bờ i vì Ta luôn luôn làm điờ u đờ p lòng Ngà i". Khi Ngờ i nói nhờ ng điờ u y thì có nhiờ u kờ tin vào Ngờ i.

SỜ NG VÀ CHIA SỜ LỜ I CHÚA

"Nờ u các ông không tin Ta, các ông sờ chờ t trong tờ i cờ a các ông". Đờ c Giêsu đã hiờ n mình đờ giờ i thoát con ngờ i khờ i tờ i lờ i và sờ chờ t. Không tin vào Đờ c Giêsu, tờ chờ i sờ sờ ng Ngờ i mang lờ i, con ngờ i ôm lờ y tờ i lờ i cờ a mình mà chờ t.

Đây cũng là tiờ ng chuờ ng cờ nh tờ nh ngờ i Kitô hờ u. Trong cuờ c sờ ng có thờ chúng ta đã đờ cho óc bờ o thờ, cờ chờ p, thiên kiờ n và lòng vờ kờ bóp chờ t đờ i sờ ng đờ c tin. Có thờ niờ m tin cờ a chúng ta chờ còn là cái vờ bên ngoà i, cuờ c sờ ng cờ a chúng ta đi ngờ c lờ i nhờ ng điờ u Ngờ i

dờ y. Mùa Chay, mùa chúng ta duyờ t xét lờ i lòng mình đờ làm mờ t cuờ c sám hờ i tờ n căn. Lờ i mờ i gờ i "Hãy sám hờ i và tin vào Tin Mờ ng" cờ a Đờ c Giêsu vờ n còn đó – và Tin Mờ ng ở đây chính là Đờ c Giêsu Kitô, Đờ ng cờ u đờ duy nhờ t.

Trong cuờ c sờ ng hờ ng ngày, mờ i mờ t lờ a chờ n là mờ t sờ tờ bờ : tờ bờ cái xờ u đờ chờ n cái tờ t, tờ bờ cái tờ t đờ chờ n cái tờ t hờ n; và mờ i mờ t tờ bờ là mờ t hy sinh. Hy sinh là chờ p nhờ n mờ t mát, thiờ t thờ i. Có nhờ ng hy sinh chờ là vờ t chờ t bên ngoài nhờ thờ i giờ , cờ a cờ i, sờ c khờ e, v.v. nhờ ng cũng có nhờ ng hy sinh đờ i chúng ta thờ c hiờ n bờ ng cờ cõi lòng mình. Nó có thờ khiờ n cho ta đau đờ n. Có nhờ ng hy sinh vì cá nhân, có nhờ ng hy sinh vì gia đờnh, vì tờ p thờ , v.v. nhờ ng nói chung, hy sinh nào cũng mang đờ n sờ phong nhiờu cho nhân loờ i.

Ngờ i Kitô hờ u đi trong cuờ c hành trình đờ c tin là chờ p nhờ n sờ ng hy sinh tờ bờ nhờ Đờ c Kitô đờ hiờ n mờ ng sờ ng mình đờ đờ a nhân loờ i vờ vờ i Thiên Chúa, cùng đờch cờ a tình yêu và hờ nh phức.

Lờ y Chúa là Cha giàu lòng thờờ ng xót, xin tình yêu hiờ n tờ cờ a Chúa Giêsu cuờ n hút, lờ i kéo chúng con hờờ ng lòng lên cao, nên mờ u gờờ ng giúp chúng con sờ n sàng hy sinh sát tờ mờ i ngày đờ gieo rờ c yêu thờờ ng. Cũng nhờ Chúa Giêsu, xin cho thánh ý cờ a Chúa Cha luôn là kim chờ nam đờ n lờ i cuờ c đờ i chúng con. Amen.

GKGD Giáo Phờ n Phú Cờờ ng

Kính chuyờ n:
Hờ ng